

# อลูมิเนียมยักษ์ใหญ่อันดับ 1 สัญชาติญี่ปุ่น เปิดตัว “ยูเอซีเจ ไทยแลนด์” อย่างเป็นทางการ



ยูเอซีเจ กรุ๊ป บริษัทผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่อันดับ 1 ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความสามารถการผลิตสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ขยายฐานการผลิตเพื่อการส่งออก โดยเลือกประเทศไทย จ.ระยอง สร้างโรงงานรีดอลูมิเนียมครบวงจรขนาดใหญ่ เปิดตัวอย่างเป็นทางการในนาม “บริษัท ยูเอซีเจ ไทยแลนด์ จำกัด”

มิสเตอร์มิซึรุ โอคาตะ ประธานและซีอีโอ บริษัท ยูเอซีเจ จำกัด (Mr.Mitsuru Okada - President and CEO - UACJ Corporation) กล่าวถึงภาพรวมของบริษัท กลุ่มยูเอซีเจ ว่า “ยูเอซีเจ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เดือนตุลาคม ปี 2556 ด้วยเงินลงทุน 4.5 หมื่นล้านบาท โดยการควบรวมกิจการของบริษัท ฟุรุคาวา สกาย อลูมิเนียม (Furukawa-Sky Aluminium Corp.) และ บริษัท ซุมิโตโม โลท์ เมทัล อินดัสทรี (Sumitomo Light Metal Industries, Ltd.) การควบรวมของ 2 บริษัทในครั้งนั้น ถือเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญในแวดวงธุรกิจอุตสาหกรรมอลูมิเนียมของญี่ปุ่นเลยทีเดียว เนื่องจากหลังการควบรวมเป็น ยูเอซีเจ แล้วทำให้เรามีกำลังการผลิตและการรีดแผ่นอลูมิเนียมเพิ่มปริมาณได้สูงมากยิ่งขึ้นถึง 1 ล้านตันต่อปี ส่งผลให้ยูเอซีเจ เป็นบริษัท ผู้ผลิตอลูมิเนียมรายใหญ่ที่สุดอันดับ 1 ในประเทศญี่ปุ่น และเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีความสามารถ การผลิตสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ธุรกิจของกลุ่มยูเอซีเจ เป็นกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินงานในหลากหลายหน่วยธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจอัดขึ้นรูป ธุรกิจพอยล์ ธุรกิจรีดเหล็ก ธุรกิจท่อทองแดง ธุรกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างครอบคลุม อาทิ กระจ่างเครื่องตี๋ม ภาชนะบรรจุภัณฑ์ วัสดุชิ้นส่วนประกอบของรถยนต์ (ฝากระโปรง, ประตู ฯลฯ) วัสดุชิ้นส่วนประกอบของเครื่องบิน เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ปัจจุบันยูเอซีเจ มีบริษัทในเครือ 42 บริษัท มีจำนวนพนักงานกว่า 8,500 คน เรามีฐานการผลิตและการขายทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราได้ทั่วโลก ซึ่งได้แก่ ประเทศอเมริกา ด้วยการเข้าซื้อกิจการบริษัทรีดแผ่นอลูมิเนียมอันดับต้นของโลก และก่อตั้งบริษัทร่วมทุนของวัสดุอลูมิเนียมที่ใช้ในแผงรถยนต์ โดยที่โรงงานอยู่ระหว่างการก่อสร้างประเทศไทย สำหรับประเทศไทยนั้นเป็นโรงงานผลิตแผ่นรีดอลูมิเนียมแห่งแรก ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน มีการขยายจำนวนฐานการผลิตในแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่มากขึ้น และ ในยุโรป เตรียมพร้อมระบบที่ตอบสนองความต้องการระดับโลกของวัสดุรถยนต์และแผนพิมพ์ต่างๆ ทั้งนี้การที่เรามีฐานการผลิตและการขายทั่วโลกนั้น นอกจากจะตอบสนองความต้องการของลูกค้าของเราแล้ว เป้าหมายหลักของเราคือ “ยูเอซีเจ ต้องก้าวสู่ความเป็นกลุ่มอลูมิเนียมยักษ์ใหญ่ที่มีความสามารถในการแข่งขันระดับโลก”

ด้านมิสเตอร์อะคิโนริ ยามาฮุจิ ประธานบริษัท ยูเอซีเจ ประเทศไทย จำกัด (Mr.Akinori Yamahuchi-President

UACJ Thailand Co.,Ltd.) ได้กล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ยูเอซีเจ ประเทศไทย ว่า “กลุ่มยูเอซีเจ ได้ดำเนินการ ก่อสร้างโรงงานสาย การผลิตอลูมิเนียมขนาดใหญ่ ที่ จ.ระยอง ประเทศไทย เมื่อปี 2555 ด้วยงบลงทุนกว่า 21,000 ล้านบาท เริ่มดำเนินการส่งออกสินค้าที่ผลิตทุกกระบวนการที่โรงงานผลิตระยองเป็นครั้งแรกอย่างเต็มรูปแบบเมื่อ เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดยการผลิตในไทยนั้นแบ่งออกเป็นการผลิตเพื่อป้อนตลาดกระป๋อง 80% ชิ้นส่วนเครื่อง แลกเปลี่ยนความร้อนสำหรับการผลิตยานยนต์ 15% ฝาจีบและอื่นๆ 5% ซึ่งมีบริษัทคู่ค้าในประเทศไทยซึ่งเป็นกลุ่ม ผู้ผลิตเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และคู่ค้ากลุ่มผู้ผลิตน้ำอัดลมระดับโลกด้วย ปัจจุบัน ยูเอซีเจ ประเทศไทย มีพนักงานประ มาน 700 คนแบ่งเป็นพนักงานคนไทยประมาณ 600 และคนญี่ปุ่นประมาณ 100 คน ซึ่งคาดว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า จะมีพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 800-1,000 คน สำหรับแผนงานต่อจากนี้เราจะมุ่งหน้าให้ ยูเอซีเจ ประเทศไทย เป็น Global Hub ของกลุ่มให้ได้ในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งการที่กลุ่มยูเอซีเจ จะทำเป้าหมาย “การเป็นกลุ่มอลูมิเนียมราย ใหญ่ที่มีกำลังการแข่งขันในระดับโลก” ให้เป็นจริงได้นั้น การเติบโตของ ยูเอซีเจ ประเทศไทย เป็นปัจจัยที่สำคัญ อย่างยิ่ง เราตั้งเป้าว่าภายในปี 2563-2564 เราจะสร้างระบบขยายกำลังการผลิตให้ได้ปริมาณ 300,000 ตันต่อปี นอกจากนี้เรายังกำลังคิดแผนการดำเนินการสร้างศูนย์ R&D สินค้าอลูมิเนียมที่จะเป็นฐานในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย ”